



ฟุตบอลไทยลีกนัดรองสุดท้าย ท่าเรือเติมสูบบุหรี่กรรมทางหลวง



คิ กฟุตบอลไทยลีก 2019 เข้าสู่เกม
นัดที่ 25 นัดรองสุดท้าย ที่จะลงแข่ง
กันกลางสัปดาห์วันพุธที่ 2 ต.ค.2562
หวัด 6 คู่ ทุกทีมต่างหวังแย่งอันดับกันเท่านั้น
การทำเรือที่คว้าแชมป์ไปแล้วยังเติมสูบบุหรี่
กรรมทางหลวงที่พร้อมสู้ยิบตา “ฉลามพลัง
เพลิง” ชุดใหญ่บุกถิ่นห้องเย็นท่าข้าม ฟัง สิงห์
สมุทรสาคร รับมือ บางกอก ซิตี ด้าน ม.เกษม
บัณฑิตที่รอดตายไปแล้วจะเจอกับ ม.ภาคฯ
ส่วนธรรมศาสตร์ฉะวราชนาวี และนนทบุรียังสู้
เพื่อศักดิ์ศรีชอปปี้กับแบงค็อก บีทีเอส

ห้องเย็นท่าข้าม-พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี
เวลา 14.30 น. ทางห้องเย็นท่าข้ามจะ
เปิดบ้านรับ พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ถ่ายทอดสด
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และแอปพลิเคชัน AIS
PLAY กับกล่อง AIS PLAYBOX

ความพร้อมเจ้าถิ่นแข่ง “เทพพระชัย”
อันดับ 4 ของตารางมี 40 แต้ม ยังมีลุ้นที่
จะแย่งอันดับ 3 ได้ เกมล่าสุดฟอร์มออกทะเล
ด้วยการบุกแพ้ แบงค็อก บีทีเอส 1-5 กลับมา
ในบ้านเกมนี้จะขาด พรเทพ โสณะมิตร ที่เจอ
แบน แต่ทีมยังมีแกนหลักพร้อมลงสนาม นำ
โดย อำพล ศรีระแก้ว, สหรัฐ ศรีวงศ และ
พรานชิลโก เอ็ดลัน

ส่วน “ฉลามพลังเพลิง” หมดลธิ์ลัน
แชมป์ไปแล้ว แต่ยังไม่ก็จบรองแชมป์อยู่ที่
สภาพทีมแข่งส่วนใหญ่เพิ่งกลับมาจากรับใช้ทีม
ชาติ แต่กระนั้นยังน่าจะส่งลงได้ครบ นำโดย
ดาวซัลโวของทีม จิรวัดน์ สอนวิเชียร, กฤษดา
วงษ์แก้ว, ศุภวุฒิ เกื้อกลาง, อภิวัฒน์ แจ่ม
เจริญ, ซาปา และเซลบาช
เจอกันในลีกแรก ห้องเย็นท่าข้ามเป็น
ฝ่ายชนะมา 2-1

สิงห์ สมุทรสาคร-บางกอก ซิตี
เวลา 16.30 น. สิงห์ สมุทรสาคร เผ่า
บ้านด้วยการเจอกับ “มังกรเทพ” บางกอก ซิตี
ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY กับ
กล่อง AIS PLAYBOX

สิงห์ สมุทรสาคร เพิ่งแพ้การทำเรื่อมา 1-2
อาจจะล้าไปบ้างในเกมนี้ โดยสถานการณ์ของทีม
อยู่อันดับ 5 มี 39 แต้ม ได้ลุ้นแค่แย่งอันดับ 4
เท่านั้น ซึ่งทีมยังขาด วีระยุทธ วนเชียงราก ที่โดน
แบน แต่จะได้ ธนาธิป แสงสังข์ คีนสนาม ผนึก
กำลังร่วมกับพีระพล สัตย์ชื่อ, สรวาท ผลาพฤษ,
อลงกรณ์ จันทรพร

ขณะที่ บางกอก ซิตี อันดับ 8 มี 32 แต้ม
สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ ยังมี เนโตะ กับ บรูโน
เป็นกำลังหลัก ร่วมด้วย วิวัฒน์ ศรียานงค์ และ

จักรพล ศรีนารา ที่น่าจะหายเจ็บคืนสนามได้
ผลงานในลีกแรก เสมอกันมา 2-2

ม.เกษมบัณฑิต-ม.ภาคฯ
เวลา 16.30 น. อีกคู่แข่งที่เตะเล็กร่มเกล้า
เกมนี้เล่นในบ้านด้วยการเจอกับ ม.ภาคตะวันออก
เฉียดเหนือ ไม่มีถ่ายทอดสด

ความพร้อมเจ้าบ้าน ม.เกษมบัณฑิต น่าจะ
สบายใจได้แล้วเมื่อไม่ต้องหนีตกชั้นอีกต่อไป โดย
ทีมอยู่อันดับ 12 มี 19 แต้ม อยู่รอดปลอดภัยแล้ว
เกมนี้จึงน่าจะเล่นสบายขึ้น โดยยังมี อนันตชัย
ปราบวงษา นำทีม รวมทั้ง ทศพร โอทอง และ
ภควัต พานพบ

ฝั่ง ม.ภาคฯ ที่อยู่อันดับ 11 มี 26 แต้ม ยัง
พอจะลุ้นอันดับสูงขึ้นได้ เกมนี้จึงยังเน้นที่จะบุก

มากกว่า 3 แต้มเช่นกัน แต่ว่าจะขาด วิคเตอร์
อคาซซิโอ ที่โดนแบน แต่ยังมีตัวหลัก 3 คน
อย่าง ธนากร ปิยะปรีชายุทธ, ชลธร นิยม
ไผ่ และอิทธิพล รุ่งแจ้ง พันโทขแบบทำให้ทีม
แกร่งขึ้นมาก

ผลงานในลีกแรก ม.ภาคฯ เอาชนะมา
ได้ 1-0

กรรมทางหลวง-การทำเรือ เอเอสเอ็ม
เวลา 18.30 น. ที่สนามเทศบาลตำบล



ปลายบาง ทาง “สิงห์ไอเวย์” กรมทางหลวง จะพบกับ การท่าเรือ เอสเอ็ม ถ่ายทอดสด ทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY กับกล่อง AIS PLAYBOX

เจ้าบ้าน กรมทางหลวง อันดับ 7 มี 36 แต้ม มีโอกาสจะจบอันดับสูงขึ้นได้ เกมนี้จะจัดทัพใหญ่รับมือ นำโดย เกียรติยศ แดลัมเซตร, โรมวลโด ดาซิลวา และจิริลิน กัมเล็ง

ฝั่งการทำเรือเพิ่งฉลองแชมป์สมัยที่ 3 ไปหมาดๆ ทีมกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีด และพร้อมจะเดินหน้าทำผลงานต่อไป โดยขุมกำลังขาดเพียง ธนากุล วิเชียรกุล ที่เหลือพร้อมครบครันในการล่า 3 แต้ม ไม่ว่า พรมงคด ศรีทวีชัยแสง, ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, โรอัน โกเมส และมาร์กอส วินิซิอุส

ผลงานในลีกแรก การท่าเรือชนะมา 6-3

ธรรมศาสตร์ ยังบลิ๊ด-ราชนาวิ

แข่งธรรมศาสตร์ ยังบลิ๊ด เกมนี้จะเล่นในบ้านที่ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ในเวลา 18.30 น. พบกับราชนาวิ ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY กับกล่อง AIS PLAYBOX

ความพร้อมของเจ้าถิ่น ธรรมศาสตร์ ยังบลิ๊ด อยู่อันดับ 10 มี 28 แต้ม เกมนี้จะขาดดาวยิง ฟรานซิสโก แจ็กสัน กับ ณัฐศักดิ์ โพธิ์ไธเบน แต่ขุมกำลังตัวอื่นพร้อมลงสนาม

นำโดย ศุภกร บวรรัชฎากุล และรังสิมันต์ จันนพคุณ

ส่วนราชนาวิ ผลงานร้อนแรงมาอยู่อันดับ 9 มี 29 แต้ม โดยทีมยังพร้อมจะเดินหน้าล่า 3 แต้มต่อ นำโดยดาวซัลโวที่ยังไปสูงสุดเวลานี้ เจษฎา ชูเดช ที่ซัดไปแล้ว 23 ประตู พร้อมด้วย พันธวัช ธงชัย, อิทธิชา ประกาศพันธ์ และวิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์

ผลงานในลีกแรก ธรรมศาสตร์ชนะมา 8-3

นนทบุรี-แบงค็อก บีทีเอส

เวลา 18.30 น. ที่สนามลำโพง สเตเดียม นนทบุรี เล่นต่อหน้าแฟนตัวเองด้วยการรับมือแบงค็อก บีทีเอส ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY กับกล่อง AIS PLAYBOX

“ฝั่งพิฆาต” นนทบุรี ตกชั้นไปก่อนหน้านี้อแล้ว ขอเพียงทำผลงานที่เหลือให้ดีที่สุดเท่านั้น เกมนี้ยังต้องเพิ่งแข่งชุดเดิมนลงสนาม ไม่ว่า อรรถพล แดงร่วม, วันนิวัต กริลพ และธีร์ดนัย ยาเขียว ตั้งเป้าสู้ให้ดีที่สุดเท่านั้น

ส่วน “อัศวินเมืองหลวง” อยู่อันดับ 6 มี 38 แต้ม ยังมีลุ้นทำอันดับให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเกมนี้จะได้ ประกาศ อยู่สำราญ ดินสนาม พร้อมแข่งหลักครบครัน นำโดย มูฮัมหมัด อูสมานมุซา และดาวยิงของทีมอย่าง รามอน ปาเบา

ผลงานที่เจอกันในลีกแรก แบงค็อก บีทีเอส ชนะ 5-1.